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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2564 

 

วันเวลำ และสถำนที่ประชุม  

 ประชุมเมื่อวันจันทรท่ี์   26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.   โดยจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ณ หอ้งประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 349 อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ ์ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เริ่มกำรประชุม นางสาวอรวรรณ หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท แถลงจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ในการเปิดประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้
 ประเภท 

 
ราย จ านวน จ านวน 

หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ 

มาดว้ยตนเอง 27 41,566,495 9.42 - - - - 
รบัมอบฉันทะ 16 238,066,419 53.93 - - - - 

รวม 43 279,632,914 63.35 161,820,641 36.65 441,453,555 100.00 

หมายเหตุ  จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุม 41 คน 

 ซ่ึงมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจ านวนมากกว่า 25 คน และนับจ านวนหุน้ไดเ้กินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดจ้ านวน 441,453,555 หุน้ของบริษัท และถือว่าครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทแลว้    
จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายศิริศักดิ์   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 และกล่าวต้อนรับผูถ้ือหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี  โดยการประชุมในวันน้ี
เน่ืองดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ในช่วงต้นปีจบจวน
ปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดในระลอกท่ี 3  จึงปรับการประชุมเป็นแบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ดังเช่นในปีท่ีผ่านมาแทน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เร่ืองการจดัประชุมนิติบุคคลภายใตข้อ้ก าหนด  ออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 เพ่ือลดและเป็นการป้องกัน
โอกาสการแพร่ระบาด แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีมาตรการควบคุม ระงับ ยับยั้ง คน้หาคัดกรอง สอบสวนโรคในเชิงลึกหลาย
จังหวัด ซ่ึงมีจ านวนมากเป็นผูต้ิดเชื้ อท่ีไม่แสดงอาการของโรคท าให้โรคแพร่กระจายได้ง่าย แม้จะเริ่มน าวัคซีนเขา้มา
ภายในประเทศพรอ้มวางแผนการฉีดวัคซีนแลว้ แต่ยังมีจ านวนน้อยไม่ครอบคลุมทัว่ประเทศ สถานการณ์เช่นน้ีจึงยังคง
เป็นภยัคุกคามความปลอดภัย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความห่วงใยและปรบัวิธีปฏิบัติในการจดัประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ือหุน้ในครั้งน้ีเป็นแบบออนไลน์ (E-AGM) 100%   

 พรอ้มกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน  และผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดังน้ี 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายศิริศักดิ์   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายคิโยทากะ  นาคามูระ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.  นายศิริวฒัน์    วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายธนกร ชาลี กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

5.  นายอนันต์ ลี้ ตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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6.  นายสุชาติ         ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  ศ.ดร.อุทัย   ตันละมยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ 

8.  รศ.ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9.  ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล 

 ท้ังน้ีบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท้ังสิ้ น 9 คน ซึ่งเขา้ร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 
ต่อจากน้ันประธานกล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในครั้งน้ี 

ผูท้ี่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายพิชญ ์   มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2.  นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

3.  นางสาวจุฑาภา  ตุงควิจิตรวฒัน์ ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

ท าหน้าท่ีผูส้ังเกตการณ์และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพ่ือใหก้ารประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผูถ้ือหุน้ การนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับ
คะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม   

  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมาย นางสาวอรวรรณ  หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท  ซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม และมอบใหเ้ป็นผูช้ี้ แจงการปรับปรุงการน าส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม 
และหลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีสาระส าคญัดังน้ี 

▪ กำรปรบัปรุงน ำส่งเอกสำรเชิญประชุม 

  ส าหรบัเอกสารเชิญประชุมในครั้งน้ี บริษัทยังคงใหค้วามร่วมมือ ดว้ยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล
ประกอบการประชุมของผูถ้ือหุน้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  อีกท้ังเป็นการลดตน้ทุนในการจดัส่ง
เอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอีกด้วย จึงด าเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญ
ประชุมเป็นแบบม ีQR Code ประกอบดว้ยเอกสารส าคญั ดังน้ี 

แผ่นท่ี 1  เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ท่ีประชุม, จ านวนหุ้น และค าอธิบายใน
การศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มเบอร์ติดต่อกรณี
ตอ้งการขอรบัเอกสารประกอบการประชุม   

แผ่นท่ี 2  เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ   

แผ่นท่ี 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian) 

 ท้ังน้ีท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจ าปี 2564 ผ่านการสแกน QR Code 
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th 

▪ ระเบียบกำรประชุม และหลกัเกณฑก์ำรออกเสียงลงคะแนน 

1) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  

1.1 เรียนเชิญใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือ
หุน้ประจ าปี 2564 รวมถึงขอ้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
หลักเกณฑ ์ตามขอ้บงัคับของบริษัท เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑใ์นการส่ง
ค าถามส าหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชดัเจน โดยก าหนดใหน้ าเสนอในระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 
ถึง 31 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมา ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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หรือเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งค าถาม
ส าหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

1.2 เผยแพร่เอกสารส าหรบัประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี2564 ล่วงหน้าโดยเผยแพรเ่อกสารไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท  ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจดัส่งหนังสือเชิญประชุม
ฉบับย่อ ซึ่งสามารถเขา้ดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม และแบบ56-1 One Report ผ่าน QR 
Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th 

1.3 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ลือกใชว้นั Record date  เพ่ือก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือ
หุน้ ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

1.4 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563  จึงมีมติใหจ้ดัการประชุมในรูปแบบทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แบบ100%   เพ่ือลดและป้องกันโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคแทนการจัด
ประชุมในรูปแบบเผชิญหน้า โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืน พรอ้มเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ WebEX  
รวมถึงเปิดโอกาสใหร้ะหว่างการประชุมสามารถจัดส่งค าถามถึงกรรมการแบบ Real time ในวนัประชุม  อัน
เป็นการส่งเสริมการใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ประชุม ตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) ระเบียบกำรประชุม 

2.1 ผูถ้ือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโปรดกรอกขอ้มูลผูถ้ือหุน้และลงนามในแบบฟอรม์ลงทะเบียน  
และผูถ้ือหุน้ท่ีประสงค์มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะ
พรอ้มแนบหลักฐานแสดงตัวตนส่งส าเนาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พรอ้มส่งค าถามส าหรบัการประชุม
เป็นการล่วงหน้า  เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการตอบขอ้ซักถามไดค้รบถว้นยิ่งขึ้ น  ภำยในวันที่ 23 เมษำยน 
2564  ถึงส านักเลขานุการบริษัท Secretary@mfec.co.th  ซึ่งเมื่อบริษัทไดร้ับเอกสารยืนยันการเขา้ร่วม
ประชุม  เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการน าขอ้มูลอีเมลของท่านผูถ้ือหุน้เขา้ระบบ เพ่ือใหท่้านผูถ้ือหุน้ลงทะเบียนใน
โปรแกรม WebEx เพ่ือไดร้ับและเขา้ถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม  และสามารถส่งค าถามหรือ
ประเด็นขอ้สงสยัเพ่ิมเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่าน WebEx แบบ Real Time 

2.2 การเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx เพ่ือรับชม-รับฟังการประชุมผูถ้ือหุน้  บริษัทจะจดัส่ง ลิงก์ใหแ้ก่ท่าน  
หลังจากท่านไดล้งทะเบียน โดยระบุชื่อ-นามสกุลผูถ้ือหุน้ และ/หรือระบุชื่อ-นามสกุลผูร้บัมอบฉันทะในนาม
ผูถ้ือหุน้ท่านใด พรอ้มจ านวนหุน้ท่ีตนถือ  ในระบบ WebEx และผ่านการตรวจสอบสิทธิส าเร็จแลว้ โดยท่านผู้
ถือหุน้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใชง้าน WebEx ไดท่ี้ ir.mfec.co.th 

2.3 ในการประชุมฯ จะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม     โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามกอ่นลงมติส าหรบัวาระน้ันๆ ในกรณีผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ  
ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุล และพิมพ์ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 
(ท้ังน้ี  กรณีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ  กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผูท่ี้มอบฉันทะใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ิมเติม) และหากผูถ้ือ
หุน้ท่านใดมีค าถามซึ่งไม่ตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ในขณะน้ัน โปรดรอสอบถามเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ 
ช่วงทา้ยของการประชุมแทน 

2.4 ในแต่ละวาระ  ประธานฯจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ  โดยจะสอบถามท่ีประชุมว่า  “มีผู้
ถือหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอ่ืน  หรืองดออกเสียง”  หากมีผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่เห็น
ดว้ย  หรือมีความเห็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง  กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล  จ านวนหุ้นแสดงความ
ประสงค์ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  โดยส่งผ่านระบบ WebEx เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีด าเนินการหักคะแนนใน
วาระการประชุมดังกล่าว 

 ท้ังน้ี  ส าหรบัผูถ้ือหุน้ท่ีไม่ไดแ้จง้ความประสงคเ์ขา้มาจะถือว่ามีมติใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมตัิในวาระน้ันๆ   

mailto:Secretary@mfec.co.th%20%20ซึ่ง
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 3)  กำรประมวลผลและแจง้ผลคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   
 3.1ดว้ยรูปแบบการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังน้ันจึงเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีประสงค์จะเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูถ้ือหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะ  ส่งเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า  ดังน้ันในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจ านวนผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม   

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า    มผูีถ้ือหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย   ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียเป็นจ านวนเท่าใด  ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ    

3.3 การประชุมวนัน้ีจะถือมติคะแนนเสียงส าหรบัการอนุมตัิ เป็นดังน้ี  
วาระท่ี 1, 3, 4, 5 , 6 และ 8  อนุมตัิโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ยกเวน้ วาระท่ี 7 เร่ืองก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และ  วาระท่ี 2  ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 4) จดัท ำรำยงำนกำรประชุม – บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม 

 เมื่อเลขานุการรายงานเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดก้ล่าวเรียนเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปน้ี 

วำระที่1.   พิจำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญส่ำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2563  
ประธานท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ัดท าและน าส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ  โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้
ผูถ้ือหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

ประธานท่ีประชุม  สอบถามว่า  มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
หรือไม่ พรอ้มท้ังเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้  ตามท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ    

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2563 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 
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วำระที่ 2.  คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563  
ประธานท่ีประชุม  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตาม

รายละเอียดในรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้
เผยแพร่ใหผู้ถ้ือหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ 
QR Code  

และไดม้อบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม 

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ใหท่ี้ประชุมทราบ  สรุปไดด้ังน้ี  

➢ Corporate Governance การก ากับดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสรา้งประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies) ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) จดัอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

➢ Performance Highlights ผลการด าเนินงานในปี 2563  บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมไดม้ี

ประสิทธิภาพ  และมีผลการด าเนินงานเป็นตามแผนการด าเนินกิจการท่ีวางไวใ้นช่วงตน้ปี  โดยงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท มีรายไดร้วม 4,297.4 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 234.6 ลา้น

บาท เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปี 2562 และปี 2563 รายไดร้วมเพ่ิมขึ้ น 985.5 

ลา้นบาท คิดเป็น 29.8 % ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้ น 11 ลา้นบาท คิดเป็น 4.9 % 

➢ MFEC Group Performance Comparison ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานปกติ 
จ านวน 293.7 ลา้นบาท รายการส ารองหน้ีสูญจ านวน 49.1ลา้นบาท ก าไรสุทธิจ านวน 244.6 
ลา้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2563 ก าไรจากการด าเนินงานปกติเพ่ิมขึ้ น 108.1 
ลา้นบาท คิดเป็น 58.2% 

➢ MFEC Order Received Y2020 & Backlog  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

บริษัท ฯ ตอ้งปรับตัวอย่างรุนแรง เพ่ือท่ีไม่ใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง โดยในไตรมาสท่ี 1 บริษัทฯ ได้

ลดตน้ทุนการในส่วนต่างๆ เช่น ยา้ยส่วนงานท้ังหมดจากส านักงานใหญ่อาคารโมเดิรน์ฟอรม์ มาท่ี

อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ท าให้ปัจจุบันบริษัทมีท่ีตั้งส านักงาน 2 แห่งคือ 

ส านักงานใหญ่ อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และสาขาท่ี 1 อาคารเลา้เป้งงว้น 

บริษัท ฯ  ส่งเสริมใหพ้นักงานสามารถท างานท่ีบา้นได ้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางและลดความ

เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ COVID-19 ลดค่าใชจ่้ายฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน โดย

ค่าใช้จ่ายท่ีลดได้ท้ังหมดจะไปเพ่ิมให้กับลูกค้า ท าให้ในปี 2563 บริษัท ฯ มี Backlog จ านวน 

4,995 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2562 เป็นจ านวน 2,118 ลา้นบาท 

➢ Target NP (MFEC Group) แผนการเงินในระยะเวลาตลอด5ปี ในแต่ละปีจะตอ้งเพ่ิมขึ้ น 15% ทุกปี  

➢ Profit ก าไรโดยรวมของ MFEC มีการเติบโตแบบแกว่ง ไม่ว่าวิกฤติใดๆท่ีเกิดขึ้ น ผูบ้ริหารพยายามท า

ใหผ้ลประกอบการแกว่งน้อยท่ีสุด และเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
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➢ Strategy 2021 

▪ Maximize Customer’s IT Investment เพ่ิมการลงทุนด้านไอทีของลูกค้าให้ได้สูงสุด ท า

อย่างไรใหลู้กคา้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเต็มท่ี 

▪ Reduce Cost of Service ลดตน้ทุนโดยรวมของบริษัท ฯ  

จากสองกลยุทธ์ขา้งต้น สิ้ นปี 2563 บริษัทฯ จึงประกาศรับพนักงานเพ่ิม เน่ืองจากตอ้งเพ่ิม

จ านวนบุคลากร จึงจะสามารถลดตน้ทุนต่อหน่วยได ้นอกจากน้ีบริษัท ฯ ยงัส่งเสริมการท างานอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการท างาน และเพ่ิมความสามารถในการใชง้านระบบไอทีอย่าง

คุม้ค่า โดยท่ีลูกคา้ไม่ต้องลงทุนเพ่ิม บริษัท ฯ กระตุ ้นใหพ้นักงานคิดสิ่งใหม่ๆ เพ่ือแกปั้ญหาและ

ตอบโจทย์ใหก้ับลูกคา้ ส าหรับ MFEC สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เปรียบเสมือน

โอกาสท่ีจะทบทวนการท างานขององค์กร ดว้ยกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัท ฯ มีความเชื่อมัน่ว่าจะเติบโต

ในปี 2564 ได้ 15% ตามแผนท่ีก าหนดไว  ้แม้ในปี 2563 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีเกิดผลกระทบจาก 

COVID-19 แต่โดยขอ้เท็จจริงบริษัทยังคงมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรและสามารถบริหารการ

ด าเนินงานโดยรวมไดด้ีกว่าปี 2562 ท่ีผ่านมา  

ประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานปี 2563 ขอใหส้อบถามใน
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปตามเวลาท่ีก าหนด จึงขอใหเ้ลขานุการสรุปมติ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

วำระที่ 3.  พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บญัชีก ำไรขำดทุนส ำหรบัปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2563  
ประธานท่ีประชุม  รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม  เอฟ อี ซี  จ ากัด (มหาชน)ซึ่ งได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท คือ 
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238   บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั เมื่อวนัท่ี 
23 กุมภาพันธ์ 2564     รายละเอียดปรากฏในรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) ท่ีได้เผยแพร่แก่ผูถ้ือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพ่ือให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีก าไรขาดทุนสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุน  

  เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม  2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ  และรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ   ตามท่ีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 
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วำระที่ 4.  พิจำรณำและอนุมัติกำรจดัสรรเงินก ำไรเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้  
ประธานท่ีประชุม แถลงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2563 และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2563  ตามท่ีได้

น าเสนอต่อผูถ้ือหุน้ในวาระท่ี 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินก าไร
สะสมโดยพิจารณาจาก  

 (1)  บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี  
 (2)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต า่กว่า

รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย)  
 (3)  พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ใหเ้สนอ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2563  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 
บาท (สี่สิบสตางค)์ โดยจ่ายจากผลก าไรสุทธิของบริษัทจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการ
จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ผูถ้ือหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลท่ีไดร้บั 

ท้ังน้ีบริษัทฯได้น าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2559–2563 ประกอบการ
พิจารณา โดยจะก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
และก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 21 พฤษภาคม 2564  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า  มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการจดัสรรก าไรสะสมเพ่ือ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   

มติที่ประชุม         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิของบริษัทจนถึงวนัท่ี 31ธันวาคม  
 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผล โดยจะก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 6  
 พฤษภาคม 2564  ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค)์ 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 21 พฤษภาคม 2564   ตามท่ีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียง  
เป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 

วำระที่ 5. พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่  

ประธานท่ีประชุม  แถลงว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท หมวดท่ี 3 ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดน้ันตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด   

และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หลักปฏิบตัิท่ี 3 การเสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเร่ืององค์ประกอบ  สัดส่วนกรรมการท่ี
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เป็นอิสระท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการน าพาองค์กรสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวโ้ดย
ก าหนดแนวปฏิบตัิไวด้ังน้ี   
1) คณะกรรมการควรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยขึ้ นอยู่กับขนาด 

ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 
2) คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

สะทอ้นการถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม 

โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบัติ  “ ไม่เป็นบุคคลท่ีขาดความน่าไวใ้จตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.3/2560” เรื่องลักษณะขาดความน่าไวใ้จของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัท”  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2564  จึงไดพิ้จารณาสรรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม  และเสนอชื่อนายมาซาคาซุ  
คาวามูระ  ซึ่งเป็นผูบ้ริหารและเป็นตัวแทนจาก TIS INC. (ในฐานะผูถ้ือหุน้ใหญ่) เสนอชื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ของบริษัทเพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารองคก์ร  โดย
ผ่านความเห็นชอบท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ท้ังน้ีภายหลังการพิจารณาอนุมัติจะมีโครงสรา้งคณะกรรมการใหม่ โดยมีจ านวนคณะกรรมการเพ่ิม
เป็น 10 ท่าน  อันประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน (ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ และเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็น
กรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ท่าน  และกรรมการอิสระรวม 5 ท่าน  อันเป็นโครงสร้าง
คณะกรรมการท่ีมีขนาดเหมาะสมกับองค์กร (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม)  จึง
เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา  

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

   เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตั้งนายมาซาคาซุ คาวามูระ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 บริษัทเพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน  รวมโครงสรา้งคณะกรรมการใหม่เป็น 10 ท่าน   ตามท่ีประธานเสนอดว้ย 
 คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 

 

 

 



 - 9 - 

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้ าหนดให ้ในการประชุมใหญส่ามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดร้ับเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ตาม
ขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 

 1. นายอนันต์  ลี้ ตระกูล  กรรมการอิสระ/ 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมยั  กรรมการอิสระ/  
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

ซ่ึงบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ประวตัิและขอ้มูลของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยู่ใน
หนังสือเชิญประชุม  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็น
การล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 แต่ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท    (ไม่รวมกรรมการ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่นายอนันต์  ลี้ ตระกูล, นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล และศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย) ได้
ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีท่ีผ่านมาเป็นรายบุคคล และมี
ความเห็นว่ากรรมการท้ัง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดป้ฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท
เป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มประการใด รายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบการประชุมท่ี
จดัส่ง  จึงเห็นควรเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล  ในฐานะกรรมการและเป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาเลือกตั้ง
ตนเองกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้ง
ตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไมม่ีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  1.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิ 
  เลือกตั้งนายอนันต์ ลี้ ตระกูล กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,814 99.99 
2.ไม่เห็นดว้ย 100 0.01 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 
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2.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิ 
 เลือกตั้งนายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงของนายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล ผูซ่ึ้งมีส่วนไดเ้สียและของดออกเสียง  จ านวน 60,961 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,513,853 99.98 
2.ไม่เห็นดว้ย 58,100 0.02 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,571,953 100.00 

3.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิ 
 เลือกตั้ง ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 

ส าหรับการก าหนดอ านาจกรรมการผูกพันตามขอ้บังคบัของบริษัทในขอ้ 22.   ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจกรรมการ ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการ
ก าหนดอ านาจกรรมการต่อไปตามขอ้บงัคับของบริษัท 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนใหก้ับคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564   

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564  และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564   ได้พิจารณาเทียบเคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรม เดียวกัน  และพิจารณาความ
รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ  และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า  

 เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับปีท่ีผ่านมา เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท (โดย
งดเวน้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสภาวะ
เศรษฐกิจและค านึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อ
เทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียง
กัน  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา   (ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 
เป็นตน้มา) – โดยมิไดม้ีการปรับอตัราค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย    ซึ่ง
เมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบตัิหน้าท่ี ตอ้งมีการประชุมหารือ   ใชเ้วลาในการพิจารณาเพ่ือวางแผน
กลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใตส้ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีถดถอย การแข่งขัน ท่ีรุนแรง  การปรับตัวของเทคโนโลยี  และมุ่ งเน้นให้องค์กรมี
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการเติบโต
อย่างยัง่ยืนขององคก์ร 

อตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี จ านวนเงิน (บาท) 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   -ประธาน 
   -กรรมการท่านอ่ืน 

 
           264,000 
           192,000 

2.สิทธิประโยชน์อื่นใด               -ไม่มี- 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รายปี 
ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   -ประธาน 
   -กรรมการท่านอ่ืน 

 
           264,000 
           264,000 

2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล)              60,000 
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด                -ไม่มี- 

โดยสรุปอตัรำค่ำตอบแทนต่อปี 2564 
1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

1,608,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ และนายมาซาคาซุ คาวามูระ กรรมการ
เขา้ใหม่  ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ท้ัง 2 ท่าน ขอสละสิทธิ์ รบัค่าตอบแทนกรรมการตลอด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ดว้ยหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศญี่ปุ่ น)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)– ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 
792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล(รายเดือน)– ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธาน
กรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 972,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน 2 
ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี 

ท้ังน้ีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถ้ือหุน้ 

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

ค าถามท่ี 1 คุณภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้
พิจารณาเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือไม่ เน่ืองจากสถานการณ์ปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการ
ท างานหนักมาก น่าจะมีการปรบัเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการในปีน้ี 

ค าตอบท่ี 1  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้ แจงว่า เน่ืองจากวิกฤติ COVID-19 
ในปีท่ีผ่านมากรรมการทุกท่านมีความพยายามในการท างานเพ่ือใหบ้ริษัทผ่านพน้วิกฤติน้ีไปใหไ้ด ้และ
มีความเขา้ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ การปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
คณะกรรมการในปีน้ีอาจจะยงัไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ และในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  โดยเปรียบเทียบอา้งอิง
กบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีขนาดและลักษณะธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ระดับรายได้
และระดับมูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั พิจารณาความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติ
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หน้าท่ีของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งท าใหภ้าพรวมของเศรษฐกิจเกิดสภาวะการชะลอตัว เห็นสมควร
พิจารณาอนุมตัิคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 เท่ากบัปีก่อน 

เลขานุการบริษัท  แถลงว่าใน โดยมติท่ีประชุมส าหรับวาระน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิ ใหก้ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจ าปี 2564 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้ น 4,164,000 บาท ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 264,000 บาทต่อปี   

และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบักรรมการอีก 7 ท่านในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี   
รวมเป็นเงินท้ังสิ้ น 1,608,000 บาทต่อปี    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  3 ท่าน  
ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี   
รวมค่าตอบแทนเป็นเงินท้ังสิ้ น 792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล  3 ท่าน   
ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน  
หรือคิดเป็นเงิน 324,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินท้ังสิ้ น 972,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน 
ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี  
รวมค่าตอบแทนเป็นเงินท้ังสิ้ น 792,000 บาทต่อปี 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 

 

วำระที่ 8.  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทน  

ประธานท่ีประชุม   แถลงว่า   ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  ก าหนดใหท่ี้ประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ท้ังน้ี การ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ 

 ในปี 2564 น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้และเห็นว่า 
ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท้ัง 3 ท่านจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษัทเช่นเดมิ  โดยมีเหตุผลเน่ืองจาก 
1. มปีระสบการณ์ปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในเครือ  
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2. ปัจจุบันเป็นบริษัทสอบบัญชีใหก้ับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ท่ีประเทศญี่ปุ่ น  ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษัท  อีกท้ังยังคงเป็นบริษัทสอบบญัชีท่ีมีมาตรฐานสากล  และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

3. เสนอคงอัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับส านักงานตรวจสอบบัญชีอ่ืนเป็นอัตราท่ี
เหมาะสมใกลเ้คียงกบับริษัทอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีของบริษัทดังน้ี  

 รำยนำม            เลขที่ใบอนุญำต        จ  ำนวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับบริษัท 

 1.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ   5238     1 ปี           หรือ  
 2.  นางสาวมณี รตันบรรณกิจ   5313     - ปี          หรือ 

3.  นายกฤษดา เลิศวนา    4958     - ปี  

 และเสนอคงยืนอัตราค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนผูส้อบ 
บัญชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชี ท้ังสิ้ น 1,430,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทน 
ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากับส านักงานตรวจสอบบัญชี อ่ืนๆแล้วเป็นอัตราท่ี 
เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอี ยดเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีน าส่งแลว้ 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถาม หรอืขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ    

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง  

 1.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238    หรือ    
 2.  นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313    หรอื   
 3.  นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4958     

 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1,430,000 บาท   ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 279,632,914 100.00 
2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3.งดออกเสียง 0 0.00 
4.บตัรเสีย 0 - 
รวมจ านวนเสียง 279,632,914 100.00 

วำระที่ 9 .  พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวาระน้ีก าหนดไว ้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามข้อสงสัยอ่ืนเพ่ิมเติม และเพ่ือให้
คณะกรรมการไดช้ี้ แจงขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามในเร่ืองต่าง ๆ   โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมัติ  และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี   ท้ังน้ีมีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีค าถามอื่นใด
เพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
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ค าถามท่ี 2 คุณโกวิท ใบคุณากร ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ มูลค่าการน าเสนองาน Backlogและ
การก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท 

ค าตอบท่ี 2  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ขอตอบเป็น 2 ค าถามคือ  

1. ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog จ านวน 6,450 ล้านบาท หากหักจากไตรมาสท่ี 1 จ านวน 900 - 
1,000 ลา้นบาท ก็ยังมี Backlog จ านวน 5,000 ล้านบาท เป็นปริมาณท่ีผูบ้ริหารมองว่ายังดีอยู่ 
ส าหรับธุรกิจปี 2564 ยังรอออเดอรจ์ านวน 660 ลา้นบาท และอยู่ในช่วงการประมูลจดัซื้ อจัดจา้ง 
จ านวน 820 ลา้นบาท  

2. สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัมีความรุนแรงขึ้ นเร่ือย ๆ บริษัทฯ มีการปรับตัวโดยลดตน้ทุนในหลายๆ
ดา้น และสะสม Backlog ส าหรับความเสี่ยงในอนาคตอันใกล้ยังไม่มี แต่สภาพการแข่งขันรุนแรง
มาก สิ่งท่ีกระทบต่อบริษัทฯมากคือสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งน้ีมีการแพร่ระบาดอย่าง
กวา้งขวาง พนักงานในบริษัทของลูกคา้หลักก็มีการติดเชื้ อ COVID-19 ท าใหข้ั้นตอนการจดัซื้ อจัด
จา้ง และการส่งมอบงานเกิดความล่าชา้ สิ่งท่ีบริษัทฯ ท าคือลดขั้นตอนการท างานของบริษัทฯ   

ค าถามท่ี 3 คุณโกวิท ใบคุณากร ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า หลังจากท่ี TIS Inc. เขา้มาเกิดการท างาน
ร่วมกนัอย่างไรบา้ง  

ค าตอบท่ี 3  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า หลังจากท่ี TIS Inc. ผูถ้ือหุน้รายใหญไ่ดท้ าค า
เสนอซื้ อหุน้บางส่วน (Partial Tender Offer) เดิมมีแผนท่ีจะท างานร่วมกัน แต่เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างประเทศ จึงท าให้แผนการท างานร่วมกันยังไม่
เกิดขึ้ น ท้ังน้ีทาง TIS Inc. ไดเ้พ่ิมกรรมการตัวแทนเขา้มาในคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือผสานใหเ้กิดการ
ท างานท่ีร่วมมือกันมากยิ่งขึ้ น หากสถานการณ์คลี่คลายก็สามารถเดินทางระหว่างประเทศได ้ความ
ร่วมมือกนัระหว่าง TIS Inc. และ MFEC กจ็ะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้ น 

ค าถามท่ี 4 คุณโกวิท ใบคุณากร ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า มุมมองของผูบ้ริหารในอีก 3 ปีขา้งหน้าเป็น
อย่างไร ท้ังในมุมของการเติบโต บุคลากร และการแข่งขนักบัต่างประเทศ  

ค าตอบท่ี 4  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า MFEC มีการวางแผนทางการเงินท่ีชดัเจนว่า
ในแต่ละปีจะโตขึ้ น 15% สิ่งท่ีผูบ้ริหารท าตามแผนในช่วง 3 ปีน้ีถือว่ายาก เพราะในปี 2564 จะมีความ
รุนแรงกว่า คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะแย่จนถึงสิ้ นปี 2565 ฉะน้ันการท างานแบบเดิม ก็ตอ้ง
เปลี่ยนแปลง เพราะลูกคา้ไม่มีก าลังในการซื้ อไดเ้หมือนสภาวะปกติ บริษัทฯ จะตอ้งช่วยใหลู้กคา้อยู่รอด
ไดใ้นตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุด จึงเป็นสาเหตุท่ีตอ้งเน้นการบริการท่ีราคาถูกลง ส่วนการแข่งขันกับต่างประเทศ 
เช่น เวียดนาม หากสูก้ันในเร่ืองแรงงานและตน้ทุนการผลิตท่ีถูก เราไม่สามารถสูไ้ด ้แต่เราเลือกท่ีจะน า
จุดแข็งของเรา เช่น กระบวนการท างาน และกระบวนการทางความคิดมาปรบัใชไ้ด ้ 

ค าถามท่ี 5 คุณมานพ จนัทร์เจริญสุข ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากการท่ีเปิดรบัพนักงานเพ่ิมจ านวน 
500 คนในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบกับก าไรในช่วงน้ีหรือไม่ หรือปริมาณงานท่ีมีครอบคลุม
ค่าใชจ่้ายท้ังหมด ผูบ้ริหารคาดว่าปริมาณงานจะเพ่ิมอีกเยอะหรือไม่ 

ค าตอบท่ี 5  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า หน่ึงในกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการลดตน้ทุน 
ซ่ึงตอ้งลดเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานลง 20-30%  ฉะน้ันการรับ Entry Level เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต 
และใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความซบัซอ้นน้อยลง จะท าใหก้ารลงทุนถูกลง เพ่ือใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ใน 2 ปี
น้ี และบริษัทเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัว ธุรกิจไอทีจะขาดแคลนบุคลากร 

 

 



 - 15 - 

ค าถามท่ี 6 คุณมานพ จันทร์เจริญสุข ผูถ้ือหุ้นประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าการตั้งส ารองหน้ีสูญของการบินไทย
และบริษัทอ่ืนจะมีเพ่ิมอีกหรือไม่  

ค าตอบท่ี 6  นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ชี้ แจงว่า ส าหรับปี 2563 ท่ีผ่าน
มา บริษัทฯ ไดต้ั้งส ารองผลขาดทุนท่ีคาดว่าน่าจะเกิดของการบินไทย ยอดรวมอยู่ท่ี 5 ลา้นบาท เป็นไป
ตามการประเมินการส ารอง ซึ่งเพียงพอแลว้ในมุมของผูส้อบบัญชี เพราะการบินไทยอยู่ในแผนฟ้ืนฟู
การด าเนินกิจการ แต่อย่างไรก็ตอ้งติดตามในปีถัดๆไป 

ค าถามท่ี 7 คุณมานพ จันทร์เจริญสุข ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Backlog จ านวน 5,000 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นของงานส่วนใด คาดว่าการรบัรูปี้น้ีประมาณเท่าไหร ่และ GP จะต า่กว่าปกติหรือไม่ 

ค าตอบท่ี 7  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า Backlog จ านวน 5,000 ลา้นบาท จะมีท้ัง
ส่วนของระยะสั้นและระยะยาว จะมีงานท่ีเกิดซ ้าใน 3 ปี และงานท่ีตอ้งแลว้เสร็จในปีน้ี ส าหรบั GP หาก
พิจารณาจากผลประกอบการณ์ การปรบัตน้ทุนดีขึ้ นเร่ือย ๆ 

ค าถามท่ี 8 คุณมานพ จันทร์เจริญสุข ผูถ้ือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ท่ีเกิดจากงานท่ีเกิดซ ้า เพ่ิม
ขึ้ นมาตลอด ปัจจุบนัและอนาคตภาพรวมของงานกลุ่มน้ีจะเป็นเช่นไร ภาพรวมอุตสาหกรรมปัจจุบันเป็น
อย่างไร คาดว่าการเติบโตแต่ละปีมากน้อยเพียงใด คู่แข่งของบริษัทฯมีเยอะหรือไม่ และการแข่งขัน
รุนแรงหรือไม่ 

ค าตอบท่ี 8  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ภาพรวมการแข่งขันจะดุเดือด บริษัทขนาด
เล็กท่ีไดง้านแล้วแต่ไม่ต่อเน่ือง เร่ิมมีการลม้หายตายจาก ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ก็ตอ้งการท่ีจะสะสม 
Backlog  ท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ธุรกิจท่ีมีการท าซ ้าจะได้เปรียบเชิงธุรกิจ การ
วางแผนเร่ืองบุคลากร และตน้ทุนจะมีความแม่นย า MFEC เติบโตดา้นงานท่ีเกิดซ ้าทุกปี ในปี 2563 มี
ธุรกิจท่ีเกิดซ ้า อยู่ในbacklog เกือบครึ่ง และจะเพ่ิมขึ้ นอีกในปี 2564  

ค าถามท่ี 9 คุณภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2564 มปีระเด็นใดท่ีน่ากงัวล 

ค าตอบท่ี 9  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เร่ืองกังวลส าหรับปีน้ีคือ มาตรการเกี่ยวกับ
COVID-19  การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างล่าชา้ กระทบต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจSME 
จะลม้หายตายจากเป็นจ านวนท่ีเยอะและส่งผลต่ออุตสาหกรรมธนาคาร ซึ่งเป็นลูกคา้หลักของ MFEC  
หน้าท่ีของ MFEC คือตอ้งปรับกลยุทธ์ใหทั้น เป็นความทา้ทายของบริษัทฯ วิกฤติ COVID-19 เป็นการ
เตือนว่าตอ้งเปลี่ยนขั้นตอนการท างาน เปลี่ยนกลยุทธ์  ถ้าปรับตัวไดถู้ก มองตลาดได้แม่นย า ก็จะมี
โอกาสเติบโต  

ค าถามท่ี 10 คุณโกวิท ใบคุณากร ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงกับ
วฒันธรรมองคก์รของ MFEC 

ค าตอบท่ี 10  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า MFEC เป็นองคก์รท่ีลงทุนกบับุคลากร คนรุ่น
ใหม่กับคนรุ่นท่ีแลว้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะน้ันจึงตอ้งมีคนรุ่นใหม่ท่ีดึงดูดคนรุ่นใหม่ใหเ้ขา้มาร่วมงาน
ดว้ย จะเห็นไดว้่า MFEC อยู่ในทุกแพลตฟอรม์ของโซเชียลเน็ตเวิรค์ เพ่ือท่ีจะดึงดูดและคดัสรรคนรุ่นใหม่
บริษัทฯ เชื่อว่าหากมีความเขา้ใจเมล็ดพนัธุ์ใหม่ ก็จะสามารถสรา้งสิ่งแวดลอ้มส าหรบัเมล็ดพันธุ์ใหม่ได ้
ใหเ้ขาสามารถเติบโตในสิ่งแวดลอ้มท่ีเขาตอ้งการ 

ค าถามท่ี 11 คุณโกวิท ใบคุณากร ผูถ้ือหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะสามารถเติมโตมียอดขาย 1 หมื่น
ลา้นบาทไดห้รือไม่ และตอ้งท าอะไรเพ่ิมบา้ง 

ค าตอบท่ี 11  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เป็นไปไดท่ี้จะเติบโต ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า
ตลาดราชการเป็นอีกหน่วยงานท่ีตอ้งการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการเปลี่ยนแปลงน้ีจะเพ่ิมระดับของ
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  กระบวนการท างานเดิมของหน่วยงานราชการไม่สามารถ
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สนับสนุนการบริการของประชาชนได ้ทุกหน่วยงานจึงต้องเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดน้ี  

ค าถามท่ี 12 ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงจัดประชุมแบบ E-AGM 100%  ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นการ
ลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

ค าตอบท่ี 12  คุณอรวรรณ หนุนตะคุ เลขานุการบริษัท ชี้ แจงว่า ปัจจุบันมีการประกาศใช ้พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางท่ีรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใชไ้ดก้ับ
การประชุมต่ าง ๆ ของบริษั ทเอกชน ทั่วไป  ตั้ งแต่ การประชุมคณะกรรมการ การประชุม
คณะอนุกรรมการ ไปจนถึงการประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย อีกท้ังกฎหมายดังกล่าวยังรับรองผลทางกฎหมาย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมแบบปกติท่ีเชิญผูเ้ข้าร่วม
ประชุมมาประชุมร่วมกันในสถานท่ีประชุมจริง ดังน้ัน การท่ีบริษัทฯ จัดประชุม AGM โดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสจึ์งไม่ถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ 

ค าถามท่ี 13 ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุม E-AGM ครั้งน้ี  เหตุใด 
MFEC จึงเลือกใชร้ะบบ Cisco WebEx ในการจดัประชุม 

ค าตอบท่ี 13  คุณสมศักดิ์ ชลปฐมพิกุลเลิศ Network Director ชี้ แจงว่า ในปี2564 บริษัทฯ จดัประชุม E-AGM โดยใช้
ระบบ WebEx ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี สพธอ. จดัท าขึ้ นภายใตป้ระกาศกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุมหลักการส าคัญของการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ดังน้ันท่านผูถ้ือหุน้จึงมัน่ใจไดว้่าการประชุมในครั้งน้ีขอ้มูลท้ังหมดจะถูกปกป้องทุกประการ 

เลขานุการบริษัท กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ท่านผูถ้ือหุน้ท่ีมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์น
ครั้งน้ี  สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นติชมมายังอีเมล์ secretary@mfec.co.th เพ่ือน าไป
ปรบัปรุงในการจดัประชุมในโอกาสต่อไป  และขอขอบพระคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 เมื่อเวลา 11.35 น. 
         

               

 

   
                                                                                            -ศิริศักดิ์  ถิรวฒันางกูร- 
 

     ( นายศิริศักดิ์  ถิรวฒันางกูร )                    
     ประธานท่ีประชุม 
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